

หน้าหลัก (<https://mgronline.com>) / หุ้น (<https://mgronline.com/stockmarket>) / หุ้นไทยผู้จัดการ360° (<https://mgronline.com/stockmarket/4460>)

“CHAYO” จับมือพันธมิตร “DOD” เซ็น MOU แปรรูปกัญชงต้นน้ำ-ปลายน้ำ พร้อมออก 5-8 ผลิตภัณฑ์ภายในปีนี้

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2564 17:15 ปรับปรุง: 11 มี.ค. 2564 17:15 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสุชัชวีร์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า บริษัทฯ านรับการลงทุนส่งเสริมกัญชงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยมาโดยหมายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีความพร้อมเข้ามารุกตลาดนี้ผ่านบริษัท 555 ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยจับมือร่วมกับพันธมิตรรายใหญ่จากทางบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดหาเมล็ดพันธุ์กัญชง การเพาะปลูก และรับซื้อกัญชง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จ (Finished Product) ร่วมกันในครั้งนี้

โดยบริษัท 555 ซุปเปอร์มาร์เก็ต จะให้ทาง DOD พัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จ (Finished Product) ที่มีสารสกัดจากกัญชง จำนวน 5-8 ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สำเร็จออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เป็นต้น

ด้านนายธนิศ ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า จากการแสวงหานโยบายกัญชงทำให้มีการนำสารสกัดจากกัญชงไปเป็นวัตถุดิบและสารตั้งต้นเพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง อาหาร ยา เครื่องดื่มมันัน ส้มผลให้กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสนใจเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วมพัฒนาวิจัยคิดค้นสูตรกับ DOD ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง ที่มีกระบวนการวิจัยและผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

ล่าสุด บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค และบริษัท 555 ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดหาเมล็ดพันธุ์กัญชง การเพาะปลูก และรับซื้อกัญชง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จ (Finished Product) ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สำเร็จออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ จากความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นก้าวที่สร้างประวัติศาสตร์ของ 2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะร่วมมือกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ นับตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์กัญชง การเพาะปลูก รับซื้อกัญชง การสกัด และผลิตผลิตภัณฑ์สุดท้าย

“ความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจภายใต้การเป็น Strategic Partner ร่วมกัน โดยนำจุดแข็งความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท ช่วยผลักดันให้มูลค่าการตลาดทั้งในส่วนของผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคเติบโตไปพร้อมๆ กัน โดย 555 ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีศักยภาพความแข็งแกร่งด้านช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่าย ผ่านการให้บริการคอลเซ็นเตอร์โดยเป็นการต่อยอดจากเรจินัม ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มสุขภาพรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่ง DOD มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวิจัยคิดค้นสูตรนวัตกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสกินแคร์คอมเมติกส์ รวมถึงยังมีบริษัท สยาม เฮลเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ DOD มาเสริมศักยภาพการผลิตธุรกิจกัญชง ซึ่งจะช่วยต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าเข้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการสกัดสารตั้งต้นจากกัญชง เพื่อส่งให้ DOD ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสกินแคร์คอมเมติกส์” นายธนิศ กล่าว

ด้าน น.ส.สุวรินทร์ ทวีทอง ในฐานะกรรมการบริษัท สยาม เฮลเทค จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค) กล่าวเสริมว่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท สยาม เฮลเทค จำกัด ได้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงจากต่างประเทศ จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเบื้องต้นคาดว่าจะนำเข้าได้ช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ และในเร็วๆ นี้ บริษัทเตรียมยื่นขอใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายให้แก่เครือข่ายผู้ซื้อหรือรับใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชง รวมถึงเตรียมยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานสกัดสาร CBD ในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง ในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับใบอนุญาตครบตามที่ยื่นขอและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชงเชิงพาณิชย์ตามที่วางแผนไว้ จะคอยอัปเดตให้จนถึงศักยภาพความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำของ บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสกินแคร์คอมเมติกส์ จากสารสกัดกัญชงที่ครบวงจรระดับต่างๆ ของประเทศ